



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 34/2542

วันที่ 23

มีนาคม 2542

เรื่อง คลังชี้แจง พรบ. ทนรัฐวิสาหกิจไม่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิการพนักงานรัฐวิสาหกิจ

นายนายสฤติย์ ลิมพวงศ์พันธ์ โฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงถึง พรบ. ทนรัฐวิสาหกิจว่า พรบ. มีเจตนารมณ์เพียงการเปลี่ยนทุนเป็นหุ้น และจดทะเบียนเป็นบริษัท บริษัทที่ตั้งขึ้นยังคงมีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจเช่นเดิม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ และเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะทำให้รัฐสามารถระดมทุนจากแหล่งอื่นๆ ไปใช้ในการพัฒนาประเทศและขยายการลงทุนของรัฐวิสาหกิจได้

พรบ. ทนรัฐวิสาหกิจได้ให้อำนาจ สิทธิ หรือประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นองค์กรของรัฐ ยังมีผลใช้บังคับต่อไป ไม่ได้เป็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เป็นเอกชนทันที เพราะกระทรวงการคลังยังคงถือหุ้นอยู่ 100% และไม่ได้ก่อให้เกิดการปลดพนักงานใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น พรบ. ฉบับนี้จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพของรัฐบาล โดยหากรัฐวิสาหกิจใดจะทำการแปรรูปก็จะดำเนินการตามแผนของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ

สำหรับสิทธิของพนักงานรัฐวิสาหกิจหลังจากที่ พรบ. ทนฯ มีผลบังคับใช้ พนักงานรัฐวิสาหกิจยังคงได้รับเงินเดือนค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่เดิม และให้ถือว่าเวลาการทำงานในรัฐวิสาหกิจเดิมเป็นเวลาทำงานในบริษัท โดยไม่ถือว่าการเปลี่ยนสภาพรัฐวิสาหกิจเดิมเป็นบริษัทเป็นการเลิกจ้าง ซึ่งพนักงานที่ถูกโอนมาเป็นพนักงานของบริษัทยังอยู่ภายใต้ "พรบ. พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2534" เหมือนเดิม

จนกว่ารัฐลดสัดส่วนการถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจลงน้อยกว่าร้อยละ 50 บริษัทนั้นก็พ้นสภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทก็จะอยู่ภายใต้ พรบ. แรงงานสัมพันธ์ ซึ่งใช้กับบริษัทเอกชน ทั้งนี้ ทั้ง พรบ. รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และ พรบ. แรงงานสัมพันธ์ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการให้ความคุ้มครองพนักงานและลูกจ้าง

นายสฤติย์กล่าวต่อไปว่า พรบ. ทนรัฐวิสาหกิจได้มีการพิจารณาและแก้ไขอย่างรอบคอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว โดย พรบ. ฉบับนี้ จะทำให้การแปลงรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทได้สะดวก โดยมีต้องออกกฎหมายยกเลิกกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจแต่ละฉบับ

เมื่อแปลงองค์กรเป็นบริษัทแล้วบริษัทนั้นๆ สามารถระดมทุนเรือนหุ้นจากตลาดทุนมาใช้ในการขยายงานของรัฐวิสาหกิจโดยไม่เป็นภาระต่อรัฐบาล และทำให้บริษัทนั้นบริหารงานได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้หากบริษัทนั้นมีการขายหุ้นออกไป ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ และสามารถเข้ามากำกับดูแล ทำให้บริการที่ประชาชนได้รับจากบริษัทนั้นดีขึ้น

Posted 23 Mar 1999